

Số: 110/BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 11 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 10**  
**(Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2013)**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG THÁNG:**

Trong tháng 10/2013, các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền công tác triển khai thực hiện sâu rộng các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XI) và kết quả triển khai các chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Mặt khác, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, bảo đảm hỗ trợ vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; thực hiện cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; phong trào “*Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai; Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị cơn bão số 10 tàn phá và ủng hộ đồng bào 2 huyện Ea Súp, Ea H’Leo bị lũ tàn phá trong cơn bão số 8; tăng cường công tác quản lý thị trường; chống hàng giả, hàng nhập lậu, chống đầu cơ nâng giá trong những tháng cuối năm; tìm giải pháp lập lại trật tự trong quản lý vàng và ngoại tệ, không để đầu cơ, buôn bán trái phép ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế; từng bước xóa dần các biện pháp hành chính, thực hiện quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước.

Cũng trong tháng 10 này, những vấn đề thời sự, kinh tế chính trị và quốc phòng an ninh được báo chí tập trung tuyên truyền như: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Phòng cháy chữa cháy (04/10); 59 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); 65 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra của Đảng (16/10); Cả nước chung tay Vì người nghèo (17/10) và 83 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) và một số ngày lễ kỷ niệm khác.



Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, và cơ quan quản lý báo chí, chất lượng về nội dung cũng như hình thức ngày càng được nâng cao góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh.

## **1. Thông tin của báo chí trong tỉnh:**

### **a. Báo Đắk Lắk:**

Báo Đắk Lắk đã thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của đông đảo nhân dân trong tỉnh, là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2013. Các vụ việc nổi cộm như thiên tai lũ lụt, nạn chặt phá rừng, nợ thuê và nợ ngân hàng của các đơn vị kinh tế tư nhân được báo phản ánh với thái độ khách quan, thận trọng, không gây bức xúc trong xã hội. Hàng tháng, tờ báo được phát hành đều đặn, đến tay bạn đọc gần xa, đáp ứng tốt việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Chất lượng nội dung và hình thức của tờ báo ngày càng được nâng lên, các chuyên mục, chuyên trang được phản ánh dưới nhiều góc độ, tạo được dư luận, định hướng tích cực trong nhân dân.

### **b. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:**

Chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh phát bằng 3 thứ tiếng Kinh, Ê đê và M'Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhìn chung trong tháng qua, Đài tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kịp thời tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc, chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Nhiều chuyên mục phát sóng mang ý nghĩa chính trị xã hội thiết thực: Chương trình Đồng hành và chia sẻ; Cùng DRT chăm sóc sức khỏe; Chính sách và cải cách hành chính; Hộp thư truyền hình; Tâm tình cùng bạn; Địa chỉ cho những tấm lòng vàng; An ninh trật tự... được bạn nghe đài và xem truyền hình đón nhận và ủng hộ tinh thần, vật chất giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

## **2. Hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú:**

Các thông tin liên quan đến kinh tế, xã hội được các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú phản ánh thường xuyên, góp



phần thông tin, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận những thành tựu của tỉnh trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua thông tin báo chí phản ánh, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nhận được đánh giá khách quan để vào cuộc kiểm tra, xem xét, đưa ra phương án giải quyết.

## II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH TRONG THÁNG:

**1. Thông tin về sự ra đi của Đại tướng, tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp** được báo chí triển khai một cách bài bản, công phu, đầu tư lớn về nhân lực. Trong hai ngày diễn ra Quốc tang, báo chí liên tục cập nhật thông tin lễ viếng Đại tướng ngày 12/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia, tại tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất TP.HCM, các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Tại Đắk Lắk, sáng 12/10, tại Cơ quan Quân sự TP. Buôn Ma Thuột, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố đã đến dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu thuộc Đảng bộ, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột; các sở, ngành đóng chân trên địa bàn thành phố; cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại khu vực tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng kính trọng và tiếc thương sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột đối với Đại tướng.

**2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc vì mục tiêu các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển:** Ngày 27/10, Viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo "*Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc vì mục tiêu các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển*". Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là đại đoàn kết dân tộc. Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm của Đảng về công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số. Nhiều tham luận đã khẳng định, từ khi đổi mới đến nay, sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số khá toàn diện, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng

### **3. Về tình hình doanh nghiệp xuất khẩu cà phê :**

Báo Đắk Lắk ngày 29/10 có bài viết: *Môi trường hoạt động kém đang dần " bóp chết " doanh nghiệp xuất khẩu cà phê*. Tác giả nhận định: Niềm vụ cà phê mới đã cận kề, các DN xuất khẩu cà phê cũng đã có ý kiến đề nghị các cơ quan



chức năng sớm có biện pháp hữu hiệu nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động thu mua, xuất khẩu cà phê. Về vấn đề vốn, mặc dù các tổ chức tín dụng đều phát đi thông tin rằng sẽ bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của khách hàng, song vẫn cần sự can thiệp tích cực từ chính quyền địa phương. Từ thực tế cho thấy, quá trình cho vay xuất khẩu cà phê trong những năm qua đang đối mặt với nhiều vướng mắc, đó là: năng lực tài chính của DN hạn chế, vốn hoạt động chủ yếu vay từ ngân hàng; tài sản bảo đảm chưa đầy đủ tính pháp lý, hoặc nếu có thì chủ yếu là dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, kho hàng, tính thanh khoản thấp; một số DN vay vốn từ nhiều ngân hàng, sử dụng vốn không đúng mục đích... Khá nhiều vụ đổ vỡ của các DN kinh doanh cà phê trong thời gian qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các ngân hàng đã cho vay, khiến các ngân hàng phải thận trọng, chặt chẽ hơn trong việc cấp vốn, và động thái này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các DN xuất khẩu cà phê. Nếu không có giải pháp cương quyết giải quyết có hiệu quả vấn đề này, DN cà phê Đắk Lắk sẽ thua ngay trên sân nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Liên quan đến vấn đề môi trường cạnh tranh, cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng kẽ hở chính sách để làm ăn bất chính, từ đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DN với nhau.

#### **4. Về công tác quản lý hồ đập :**

Phản ánh về chủ đề trên, báo Tiền phong ngày 03/10 có bài viết: *Huyện duyệt quy trình không đúng thẩm quyền*. Tác giả cho biết: Ngày 2/10, tại huyện Ea H'Leo, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng với một số sở ngành và UBND các huyện Ea Súp, Ea H'leo, Krông Năng và Krông Búk đã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục hậu quả và công tác vận hành hồ chứa các hồ đập sau cơn bão số 8. Về Đoàn kiểm tra công trình thủy lợi Ea Đrăng, kết quả cho thấy: Công tác vận hành đập thủy lợi Ea Đrăng chưa đúng quy trình khiến tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân ở chân đập bị đe dọa. Phân tích sai sót của các bên liên quan, ông Đinh Văn Khiết - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận: Đơn vị quản lý đã ứng phó chậm, công tác vận hành chưa đảm bảo, trong khi lũ lên nhanh. May mắn là việc xả lũ chỉ gây ngập, nếu vỡ đập thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn chung, công tác quản lý hồ đập trong thời gian qua vẫn còn thả lỏng, về mùa mưa cần mạnh dạn xả lũ, không sợ khô nước để tránh nguy cơ xấu xảy ra. Ông Phạm Tiến San, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk khẳng định: Quy trình vận hành nhiều sai sót ở Ea Đrăng do người biên soạn không đủ năng lực chuyên môn; người thẩm định và phê duyệt không đúng thẩm quyền.

#### **5. Công tác quản lý và bảo vệ rừng:**

Thông tin về việc *Giả mạo hồ sơ, vận chuyển gỗ lậu*: Báo Lao động và một số báo khác như: Thanh niên, Tiền phong, Công an nhân dân... đã đăng tải thông tin về chủ đề trên. Các báo cho biết: Ngày 03/10, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã báo cáo UBND tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh và thông báo đến Chi cục Kiểm lâm nhiều tỉnh, thành trong cả nước về việc giả mạo hồ sơ vận chuyển lâm sản của một số doanh nghiệp (DN). Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk phát hiện 4 DN giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo các Hạt kiểm lâm huyện



Ea Súp và TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để lập hồ sơ vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Các DN này gồm: Công ty TNHH Chung Úy, Công ty TNHH Quyền Quang Vinh, DN tư nhân Phát Lộc (cùng ở P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ phát triển Quốc Việt (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM). Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đã đề nghị các sở, ngành liên quan, cơ quan kiểm lâm các tỉnh, thành phối hợp, tăng cường quản lý, kiểm tra thủ tục, hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp trong hoạt động xuất, nhập và tiêu thụ lâm sản; đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc.

- Ngày 10/10, UBKT Huyện ủy Buôn Đôn đã công bố quyết định kỷ luật đảng đối với ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn. Ông Thành bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan. Cụ thể, ông Thành đã ký báo cáo số 912 (về công tác cán bộ tại đơn vị) gửi Tổng cục Lâm nghiệp- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng không thông qua tập thể. Nghiêm trọng hơn, ông Thành đã tự ý mang Quyết định mở rộng Vườn Quốc gia Yok Đôn (quyết định quan trọng để làm sổ đỏ cho Vườn) đưa cho một công ty không có chức năng đầu tư để kêu gọi đầu tư. Đến nay, quyết định này vẫn chưa thu hồi được.

**6. Vấn đề dân di cư tự do** cũng được xem là chủ đề nóng được báo chí đăng tải trong tháng qua, đáng chú ý là tin bài trên báo Đắk Lắk ngày 14/10 với nhan đề: *Còn 6.555 hộ dân di cư tự do chưa được bố trí sắp xếp ổn định*. Theo số liệu thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, từ năm 1976 đến tháng 8/2013, tổng số dân di cư tự do đến địa bàn tỉnh là 59.488 hộ, 289.764 khẩu, chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay là 427 hộ, 2.127 khẩu. Tình trạng dân di cư không theo kế hoạch diễn ra phức tạp, trong khi số dân di cư tự do cũ vẫn chưa được sắp xếp ổn định thì số dân cư tự do mới tăng nhanh qua các năm, cộng thêm tình trạng dân di cư tự do nội tỉnh (chủ yếu là nhóm đồng bào dân tộc Mông di chuyển từ huyện này sang huyện khác) đã tạo áp lực lớn trong việc ổn định đời sống cho đồng bào và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện toàn tỉnh còn khoảng 6.555 hộ với 32.455 khẩu chưa được bố trí sắp xếp ổn định đời sống.

**7. Trong tháng này, thông tin về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình hình tai nạn giao thông** tiếp tục được các cơ quan báo chí cập nhật đăng tải, các đài phát thanh, truyền hình thường xuyên đề cập trong các chuyên mục quen thuộc như: *Bản tin an toàn giao thông, An ninh trật tự* (Đài PT-TH tỉnh), *Chuyên mục Pháp luật đời sống* (báo Đắk Lắk); *chuyên mục pháp luật*, An ninh trật tự của các báo Trung ương như VTV Đà Nẵng, Công an nhân dân online, Lao động, Dân Việt, VOV News, Sài Gòn Giải phóng, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ....

- Theo thông tin từ báo chí, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm bị thương và chết nhiều người. Các nguyên nhân gây ra tai nạn hầu hết là do không chấp hành đúng quy định trong Luật Giao thông đường bộ,... Ý thức và văn hoá giao thông của người tham gia giao



thông vẫn chưa được cải thiện cho dù công tác thông tin tuyên truyền đã được thực hiện khá tốt.

- Công thông tin điện tử Chính phủ ngày 26/10 đưa tin: *Đắk Lắk: Tập trung kiểm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm*. Tại Đắk Lắk thời điểm cuối năm là mùa thu hoạch cà phê nên lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường nông thôn tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Trước tình hình đó, các ngành chức năng tỉnh đang tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó tập trung vào những địa bàn và tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá nồng độ quy định, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; tăng cường kiểm tra và xử lý các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô vi phạm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật...

- Báo chí địa phương đã đưa tin về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)” tại Việt Nam năm 2013: Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã có kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)” tại Việt Nam năm 2013, với các khẩu hiệu “Thảm họa TNGT – hãy hành động ngay; An toàn mọi lúc – hạnh phúc mọi nơi; TNGT – nỗi đau còn đó”. Theo kế hoạch, từ ngày 11/11/2013, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng tránh TNGT vào giờ chào cờ bằng hình thức đọc thông điệp về tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT; đồng thời tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi vẽ tranh ảnh, bài viết về ATGT hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Ban ATGT tỉnh giao các sở, ngành, đoàn thể như Sở Thông tin và truyền thông, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, các cơ quan báo chí, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT về nội dung: tuyên truyền giáo dục về trật tự ATGT; hậu quả của TNGT đối với xã hội; thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình có nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn...

#### **8. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh:**

- Ngày 04/10, Thông tấn xã Việt Nam có bài: *Điều tra, làm rõ vụ vỡ hụi trên 6 tỷ đồng tại Đắk Lắk*. Bài báo phản ánh: ngày 4/10, hàng trăm người dân ở khu vực chợ Tân Hòa đã bao vây nhà bà Thái Thị Kim Nguyệt, trú tại 114, khối 1, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vì cho rằng bà Nguyệt có hành vi lừa đảo và tẩu tán tài sản sau khi tuyên bố vỡ hụi. Theo thống kê ban đầu gửi cơ quan chức năng, đã có 55 người là nạn nhân vụ vỡ hụi với số tiền ước tính trên 6 tỷ đồng. Người bị mất ít cũng từ vài chục đến vài trăm triệu



đồng, một số người bị mất nhiều như: bà Lương Thị Thắm Thúy 132 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Yên 170 triệu đồng, Bùi Thị Nhung 246 triệu đồng, Hồ Thị Thảo 440 triệu đồng, ông Võ Đình Thanh 530 triệu đồng... Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

- Trong tháng 10, phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục duy trì tốt chuyên mục Truyền hình ANTT và Phát thanh ANTT phát thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh với nội dung phản ánh về tình hình ANTT, những hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ. Trong đó, có một số tin, phóng sự nổi bật với các phóng sự như Duy trì tốt chuyên mục Truyền hình ANTT ( 15 tin, 1 trả lời đơn thư, 6 phóng sự, 1 phóng sự tài liệu) và chuyên mục Phát thanh ANTT ( 16 tin, 8 bài ) phát thường kỳ trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk nội dung phản ánh về tình hình ANTT, những hoạt động đảm bảo ANCT, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội của các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, CA các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột, CA các xã và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở các địa phương, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân và động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư, tuyên truyền những hoạt động tình nghĩa hướng về các buôn làng và công tác nghiệp vụ của các đơn vị CA trong tỉnh....đã góp phần vào việc tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

**9. Nhiều vấn đề trong đời sống xã hội liên quan được báo chí thông tin và cập nhật một cách kịp thời và nhanh chóng đến độc giả. Điển hình là các tin, bài:**

- Báo Tuổi trẻ ngày 07/10 đưa tin: *Thu giữ hơn 650 chai thuốc làm trái cây chín ép.* Tác giả cho hay: Ngày 07/10, Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk đã thu giữ hơn 650 chai thuốc nhãn hiệu “Trái chín” dùng để nhúng chín trái cây “cấp tốc”. Theo Thanh tra sở NN&PTNT, thời gian qua, nhiều nông dân tại huyện Krông Pắc đã mua thuốc "Trái chín" về ép trái sầu riêng chín sớm, chín đều để bán được giá. Sở NN&PTNT Đắk Lắk nghiêm cấm người dân không sử dụng loại thuốc này vì chứa nhiều độc tố gây hại sức khỏe cho con người. Loại thuốc làm chín trái cây “cấp tốc” này do một công ty ở TP.HCM sản xuất, đóng thành chai 500 ml, trên bao bì ghi là phân bón lá, nằm ngoài danh mục được phép lưu hành của Bộ NN-PTNT. Hiện Thanh tra Sở NN-PTNT đã gửi mẫu thuốc đi kiểm nghiệm thành phần, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất cung cấp hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm.

- Như Báo Đắk Lắk đã đưa tin, theo phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn huyện Ea Súp, vụ hè thu năm nay người dân gieo trồng giống ngô lai 30B80 của Công ty TNHH Pionnee Hi-Bred Việt Nam và NK67 của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam do Công ty Bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Tuy nhiên đến thời kỳ thu hoạch nhiều diện tích ngô lai đạt năng suất thấp, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người gieo trồng. Trước tình hình trên, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế số diện tích cho chất



lượng kém. Tại thời điểm kiểm tra có hiện tượng ngô kếp không hạt từ 2-5 trái/cây, những ngô này có tỷ lệ đông kết hạt rất thấp khoảng 10-30%; cây có hiện tượng khô, chét sớm hơn các loại cây sinh trưởng bình thường. Về phía đại diện phía các công ty cũng thừa nhận giống ngô lai gieo trồng kém chất lượng là của công ty mình; tuy nhiên không thừa nhận việc ngô lai kém chất lượng là do giống mà là do nông dân trồng trên các diện tích nghèo chất dinh dưỡng, thời tiết bất lợi, chăm sóc chưa hợp lý... Trước những phản ứng trái chiều từ hai bên, ông Nguyễn Đình Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngô lai kém chất lượng là do giống và yêu cầu các công ty phải có mức đền bù hợp lý và thỏa đáng cho người dân.

- Các báo: Đắc Lắc online, báo Nông thôn ngày nay, Vietbao.vn, Công an thành phố Đà Nẵng đã đăng tải loạt bài viết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc. Để phản hồi cho báo chí và các ngành chức năng liên quan, Công ty đã có Công văn số 373/CV-Cty, ngày 16/10/2013 về việc phúc đáp một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc. Công ty khẳng định rằng Tập thể lãnh đạo và Cán bộ, Công nhân viên, người lao động của Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ công ích đô thị và môi trường, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Buôn ma Thuột. Điều này đã có được các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan kiểm tra, đánh giá kết luận. Chính vì vậy, Công ty đề nghị Tổng biên tập các báo nêu trên cùng các biên tập viên, phóng viên đứng trước những biến động phức tạp của toàn cầu cũng như sự đa chiều trong thời đại bùng nổ thông tin, thì những nội dung đăng tải cần được kiểm soát, kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh những dư luận không hay thiếu trung thực, khách quan cho đơn vị, doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân lãnh đạo công ty cũng như tâm lý chung của người lao động. Những cá nhân cung cấp thông tin, những phóng viên đưa tin thiếu tính trung thực đề nghị các đơn vị có chức năng cần xem xét để xử lý thích hợp.

- Thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí có phản ánh về các nội dung: tranh chấp trong nội bộ Hội đồng quản trị và hoạt động của trường Mầm non Tư thực 1/6, địa chỉ số 88 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột và một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý của ngành giáo dục TP. Buôn Ma Thuột đối với trường mầm non này. Cụ thể, Báo điện tử Tầm nhìn và Đài Tiếng nói Việt Nam đã đăng tải các bài: *Đắc Lắc: Trường Mầm non 1-6 thực sự nhón nháo?*; *Đắc Lắc: Trường mầm non 1/ 6 đã có hiệu trưởng mới*; *Bi hài chuyện tranh chấp tại trường Mầm non tư thực 1/6*; *Đắc Lắc: Hoãn phiên tòa vì người bị kiện vắng mặt, gây bất bình dư luận*; *Đắc Lắc: Vụ tranh chấp trường mầm non 1/6: áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời*. Trước những thông tin báo chí đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông Đắc Lắc có Công văn số 490 /STTTT-BCXB, ngày 03/10/2013 về việc cung cấp thông tin cho báo chí.

- Ngày 19/10, báo Đắc Lắc có bài viết: *Cà phê DJ- bao giờ mới vào quy củ?*. Tác giả phản ánh: Gần như tất cả các quán cà phê DJ tại TP. Buôn Ma



Thuật đều nằm trong khu dân cư, thế nhưng hệ thống cách âm không được đầu tư bài bản nên âm thanh từ các quán này phát ra ngoài không thể kiểm soát được. Trong khi đó các ngành chức năng cũng không dễ nắm bắt và xử lý nếu có sai phạm. Theo một cán bộ Phòng Văn hóa TP. Buôn Ma Thuột, về hiện tượng, nhiều người vẫn lầm tưởng là các quán cà phê DJ thuộc thẩm quyền xử lý của ngành văn hóa. Thế nhưng thực chất đây lại thuộc về thẩm quyền xử lý của ngành Tài nguyên - Môi trường. Vì xét đến cùng đây lại là một hình thức “ô nhiễm môi trường”, mà cụ thể ở đây là “ô nhiễm tiếng ồn”.

- Liên quan đến Vụ làm không học bạ tại Trung tâm GDTX Buôn Đôn, ngày 28/10, ông Trương Thức - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, Sở đã có công văn đề nghị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk sớm có kết luận phúc đáp về việc “điều tra, xác minh 8 hồ sơ, học bạ có dấu hiệu giả chữ ký và làm không” để Sở GD&ĐT có cơ sở xử lý các cá nhân sai phạm liên quan đến Trung tâm GDTX huyện Buôn Đôn. Tính đến thời điểm này, sau gần 5 tháng gửi hồ sơ và yêu cầu cơ quan CSĐT vào cuộc thì Sở GD&ĐT Đắk Lắk vẫn chưa nhận được kết luận nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ để xử lý các cá nhân sai phạm.

- Hàng trăm người dân đổ xô tìm đá quý ở Đắk Lắk: *Hủy hoại môi trường vì... tin đồn* là tiêu đề bài viết đăng tải trên báo Lao động ngày 25/10 với nội dung: Từ giữa tháng 9/2013, xuất hiện tin đồn tiêu khu 300 thuộc xã Cư K'long, huyện Krông Năng có đá quý saphia, thạch anh tinh thể. Hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành bất chấp đường sá lầy lội, núi rừng heo lánh, kéo vào tìm vận may. Có thời điểm, số người bám trụ ở đây lên tới hơn 300 người. Đến giữa tháng 10, những người này chia làm hai khu vực, thi nhau đào bới.

Ông Hoàng Xuân Ngân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết xuất phát từ việc sử dụng đất của HTX nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Trường Sơn. Được tỉnh cho thuê đất trồng rừng nhưng HTX không thực hiện mà bán đất cho ông Nguyễn Hồng Hải ở tỉnh Cà Mau. Mới đây, ông Hải đưa máy móc vào khai thác khoáng sản. Việc làm của ông Hải, cùng với thông tin một người dân tìm được viên đá quý đem ra thị xã Buôn Hồ bán đã kích thích hàng trăm người tràn vào tiêu khu 300. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Krông Năng và các ngành chức năng tăng cường truy quét, đồng thời kiểm tra các sai phạm trong việc sử dụng đất của HTX Trường Sơn để xem xét thu hồi và xử lý nghiêm theo quy định.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 10/2013:**

Tháng 10/2013 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp



bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Học tập triển khai, quán triệt các kết luận, nghị quyết TW8 (khóa XI).

2. Tuyên truyền Nghị quyết của Trung ương Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Sửa đổi Hiến pháp 1992; đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 3 năm 2011- 2013 và xác định nhiệm vụ, giải pháp 2 năm 2014, 2015.

3. Báo chí tiếp tục có các bài viết khẳng định thiên tài quân sự, phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả, công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người họ trò gần gũi, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng, Bác Hồ lãnh đạo; tình cảm tôn kính của nhân dân ta, sự ngưỡng mộ, khâm phục của bạn bè quốc tế với Đại tướng.

4. Tuyên truyền các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2013.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; phong trào “*Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

6. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

7. Tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10,11: biểu dương các địa phương, ngành, đơn vị tích cực, chủ động, phòng chống bão lụt có hiệu quả; chỉ rõ những non yếu, bất cập trong việc này; kêu gọi xã hội quan tâm, giúp đỡ, cứu trợ những vùng bị hậu quả nặng nề của thiên tai.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác y tế dự phòng và kiểm dịch y tế, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; quan tâm công tác phòng, chống lao và bổ sung kinh phí đầu tư trang thiết bị chẩn đoán kỹ thuật cao, điều trị căn bệnh này.

9. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

10. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013); 73 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2013) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và một số ngày lễ kỷ niệm khác.

11. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền theo tinh thần Kế hoạch số 63/KH-ATGT ngày 23/10/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức



các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2013 .

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã *Ia Lốp*; xã *Ea Bung*; xã *Ia Rvê* (*Ea Súp*); xã *Krông Na* (*Buôn Đôn*);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tý**